



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Hội thao ngành Ngân hàng

Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2018), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh vừa tổ chức hội thao ngành Ngân hàng. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tới dự.

Tham dự hội thao có gần 300 vận động viên đại diện cho hơn 2.700

cán bộ, nhân viên của 21 ngân hàng và 85 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, chia thành 15 đoàn, tham gia thi đấu 4 môn: cầu lông (đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 tuổi, đơn nam trên 45 tuổi, đơn nam dưới 45 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đơn nữ dưới 45 tuổi), quần vợt (6 đôi, chia thành 2 bảng)

và bóng đá (12 đội, chia thành 4 bảng, thi đấu từ ngày 21/4). Đây là dịp để cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng ôn lại truyền thống lịch sử của ngành đồng thời tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết, học hỏi giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và của từng đơn vị.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các vận động viên tham dự các nội dung thi đấu; đồng thời, trao cúp vô địch cho đội bóng đá Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình.

MINH HƯƠNG



Thi đấu cầu lông ở nội dung đôi nam nữ dưới 45 tuổi.

### 4 dự án được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư



Sản xuất sứ dân dụng, sứ mỹ nghệ tại khu công nghiệp Tiến Hải.

Trong tháng 4/2018, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 4 dự án được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) với số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 127,238 tỷ đồng; trong đó, cấp mới GCNĐKĐT cho 2 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 112,378 tỷ đồng, cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 2 dự án với số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 14,86 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 4 có tổng số 174 dự án

đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư thực hiện 18.511,3 tỷ đồng, đạt 67,2% so với vốn đăng ký. Trong đó có 131 dự án đầu tư trong nước, chiếm 75% tổng số dự án, vốn thực hiện 11.680,5 tỷ đồng, đạt 65% so với vốn đăng ký và 43 dự án đầu tư nước ngoài, chiếm 25% tổng số dự án, vốn đầu tư thực hiện 7.230,8 tỷ đồng, đạt 75,7% so với vốn đăng ký.

THU THUY

### THÁI THUY Triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2018

UBND huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2017, triển khai nhiệm vụ, phương án PCTT năm 2018. Năm 2017, nhờ chủ động triển khai sớm các biện pháp PCTT nên các tuyến đê, kè, cống, các công trình PCTT của huyện Thái Thụy đều bảo đảm an toàn, không có thiệt hại về người, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân và nhà nước. Trong đó, công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão, di dân nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả...

Để chủ động trong công tác PCTT năm 2018, Thái Thụy tập trung củng cố, bảo vệ các công trình đê điều, thủy lợi, xử lý dứt điểm các vi phạm về pháp luật đê điều, công trình thủy lợi; đề nghị tỉnh triển khai thi công một số công trình đê, kè đã xuống cấp, bổ sung vật tư dự trữ PCTT. Trong công tác triển khai và thực hiện, huyện chỉ đạo các cấp, các ban, ngành, đơn vị xây dựng phương án PCTT sát tình hình thực tế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực, địa bàn. Đồng thời, rà soát, xác định số lượng người dân sinh sống và hoạt động ở các khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa lũ, siêu bão trên địa bàn để chủ động di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thực hiện kiểm tra các điều kiện an toàn của tàu, thuyền và nắm chắc số lượng, vị trí tàu, thuyền trên biển, hướng dẫn vào khu neo đậu khi có bão, áp thấp và gió mạnh trên biển...

TRẦN TUẤN

### XÃ LUẬN

### Đoàn kết dệt nên bài ca chiến thắng mới

Đúng ngày này 64 năm về trước, 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, là cờ quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát, báo hiệu cuộc tấn công cứ điểm Điện Biên Phủ toàn thắng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Thời gian đã lùi xa nhưng âm vang của bản anh hùng ca Điện Biên Phủ vẫn thúc giục mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau tiếp bước thế hệ đi trước, đoàn kết dệt nên bài ca chiến thắng mới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" là một trong những trang sử đẹp nhất, hào hùng nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng này chứng minh chân lý của thời đại: "Một dân tộc dù nhỏ bé, nếu biết quyết tâm, đoàn kết chiến đấu và có một đường lối đúng thì có thể đánh bại được bất cứ tên đế quốc sừng sỏ nào". Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một lòng chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp nối chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi, lập những chiến công hiển hách, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn: kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển; dân chủ được mở rộng; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Tuy nhiên, những thành tựu chúng ta đạt được chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của đất nước. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu "diễn biến hòa bình" chống phá nước ta. Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn xảy ra. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, là một nguy cơ

(Xem tiếp trang 4)

THÁI BÌNH

## Nhớ Điện Biên Phủ trong ngày đại thắng

(Xem trang 3)



Di tích đồi A1.

## Những người đã tham gia "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" nói gì?

(Xem trang 4)

### LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VŨ THƯ Phát động tháng công nhân

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2018.

Với chủ đề "Mỗi công nhân cơ sở một lợi ích đoàn viên", tháng công nhân năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tập trung vào các hoạt động: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động cho công nhân, viên chức, lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người lao động để kịp thời giải quyết những bức xúc, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động...

Nhân dịp này, 46 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tình nghĩa tháng 5, mỗi suất 300.000 đồng; 6 công nhân khó khăn về nhà ở được trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở trị giá 180 triệu đồng.

NGUYỄN DŨNG

### TRAO 20 SUẤT QUÀ CHO CÔNG NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2018, Công đoàn ngành Công Thương vừa tổ chức trao 20 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những suất quà được trao tận tay đã động viên tinh thần của công nhân cũng như thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo cho người lao động.

Trong tháng công nhân, Công đoàn ngành Công Thương sẽ tổ chức gần biển sản phẩm chất lượng và gắn biển công trình chào mừng Đại hội XXIII Công đoàn Thái Bình.

NGUYỄN CƯỜNG